
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก  
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี ๒๕61 
วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. ๒๕61  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก 
อ าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่ 

 ผู้มาประชุม 

๑. นายสม  พรหมมา   ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก 
๒. นายสายัณห์  นามวงศ์  รองประธานสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก 
๓. นายกิติศักดิ์  แสงเดช    เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก 

 4.  นายสมควร ไชยแก้วเมร์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก เขต ๑  
  5.  นายสุรชาติ  พันธุราษฎร์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก เขต ๑ 
  6.  นายอดุลย์  พรหมมา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก เขต ๑ 
  7.  นายบุญเชิด  หวลค า  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก เขต ๑ 
  8.  นายอัครเนตร เงาทอง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก เขต ๑  
  9.  นายเอนก  โสภา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก เขต ๒  
  10.นายนิกร  ชูศิลป์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก เขต ๒  
  ๑๑. นายวัลชัย  กัลมา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก เขต ๒  
  ๑๒. นายสมศักดิ์ แสงสว่าง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก เขต ๒  

 
ผู้ไม่มาประชุม 

  - 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายถวิล ไชยวุฒิ   นายกเทศมนตรีต าบลหนองแฝก  
๒. นายพิทักษ์  ฟองดวง   รองนายกเทศมนตรีต าบลหนองแฝก  
๓. นายมงคล สุทธิกุล   รองนายกเทศมนตรีต าบลหนองแฝก  
4. นายประเวศน์ แสงเกิด   เลขานายกเทศมนตรีต าบลหนองแฝก  
5. นายเชย  แสงรัตน์   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
6. ว่าที่ร้อยตรีอ านาจ สุขเหล็ก  รองปลัดเทศบาลต าบลหนองแฝก  
7. นายศรัณย์โรจณ์  มูลรังษี  นิติกรช านาญการ 

 8. นายนิกร อุ่นบุญธรรม   ก านันต าบลหนองแฝก  
 9. นางมาลินี แสงสว่าง   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 
 10. นางจรรยา ไชยแก้วเมร์  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 
 11. นายแมน โพธาวรรณ   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 
 12. นายประสิทธ์ สมกาล   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 
 13. นายนรินทร์ บุญเป็ง   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 

14.นางปรียา จามะโน   ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 
15 นายนิพนธ์ ยืนบุญ   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 
16.นายสัมพันธ์ ฟองศักดิ์   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 

 



 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.0๐ น. 
  เมื่อสมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว  นายสม พรหมมา  ประธานสภาฯได้ปฏิบัติหน้าที่
ประธานในที่ประชุม  ได้จุดเทียน - ธูปบูชาพระรัตนตรัย สวดมนต์ ไหว้พระ เสร็จแล้วจึงกล่าวต้อนรับเข้าสู่
ระเบียบวาระการประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  - ไม่มี - 

  

ระเบียบวาระท่ี ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก สมัย วิสามัญ สมัยท่ี 1
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 กันยายน ๒๕61 

  -  นายกิติศักดิ์  แสงเดช  เลขานุการสภาฯ  ได้ขอให้สมาชิกสภาฯ น าเอกสารรายงานการ
ประชุมขึ้นมาประกอบการพิจารณา โดยขอให้มีการพิจารณาทีละหน้า พร้อมขอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าจะมี
การแก้ไขถ้อยค าหรือซักถามหรือไม่  ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดทักท้วงหรือขอแก้ไขแต่ประการใด 

  - เมื่อไม่มีผู้ใดทักท้วง และขอแก้ไข ประธานสภาฯ จึงตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาฯที่อยู่ใน
ห้องประชุม ปรากฏว่าอยู่ในที่ประชุมครบทุกท่าน จึงขอมติในท่ีประชุม 

  มติ  ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ ๑๒  เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ – เสียง งดออกสียง –
เสียง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองแฝกสมัย วิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่        
13 กันยายน ๒๕61 

   
 
ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องเพื่อทราบ 

      - ไม่มี - 
 

  -นายสม  พรหมมา  ประธานสภาฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ขอพักการประชุม 15 นาที 

   
    (….รับประทานอาหารว่างในห้องประชุม.....) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องค้างพิจารณา 
  ๔.๑ พิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕61  (วาระท่ี 2 แปรญัตติ) 
   - นายสม พรหมมา  ประธานสภาฯ ได้เชิญคณะกรรมการแปรญัตติรายงานผลการประชุม
พิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ประจ าปี พ .ศ.2561 ต่อสภา
เทศบาลต าหนองแฝก 

   - นายอดุลย์ พรหมมา เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาแปรญัตติ รายงานต่อที่ประชุม
โดยสรุปว่าในการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก สมัย วิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี ๒๕๖1 เมื่อ
วันที่ 13 กันยายน ๒๕๖๑ ได้ก าหนดให้ยื่นเสนอค าแปรญัตติได้ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน ๒๕๖1 เวลา ๑๖.๐๐ 
น.จนถึงวันที่ ๑5 กันยายน ๒๕๖1 เวลา ๑๖.๐๐ น.ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดยื่นค าแปรญัตติ และคณะกรรมการแปร



ญัตติฯ ได้ประชุมเม่ือวันที่  16 กันยายน  พ.ศ. 2561 เวลา ๑๓.๓๐ น. คณะกรรมการฯ จึงพิจารณาตามร่าง
เดิมและมีมติให้คงร่างเดิมไว้ ทั้งไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อใดตอนใดของร่างเทศบัญญัติฯ และไม่มีการสงวน
ความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ไม่มีการสงวนค าแปรญัตติใดๆ ตามรายงานบันทึกการประชุมที่ส่งให้
ประธานสภาฯ ทราบแล้ว 

  - เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ รายงานจบแล้ว ประธานสภาฯ ได้สรุปอีกครั้งหนึ่งว่า การ
พิจารณาแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไม่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใดๆใน ร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจ าปี พ.ศ. 2561 ตามท่ีนายกเทศมนตรีต าบลหนองแฝก
เสนอจากนั้นได้ตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาฯที่อยู่ในห้องประชุม ปรากฏว่าอยู่ในห้องครบทุกท่าน จึงขอมติที่
ประชุมว่าจะให้คงร่างเดิมไว้หรือไม่ 

  - มติ  ที่ประชุมมีมติ ให้ความเห็นชอบ  12 เสียง  ไม่ให้ความเห็นชอบ  -  เสียง  และ
งดออกเสียง  -  เสียง  ให้คงร่างเดิมแห่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจ าปี พ.ศ. 
2561 ไว้ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯ เสนอ 

  -นายสม พรหมมา ประธานสภาฯ ได้สอบถามสมาชิกสภาฯว่าจะพิจารณาวาระท่ี ๓ ให้
ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจ าปี พ.ศ. 2561 ต่อไปเลย
หรือไม่  

  -สมาชิกสภาฯให้ความเห็นชอบให้ด าเนินการในวาระท่ี ๓ ต่อไป  

   

  - วาระท่ี  3  พิจารณาความเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ ฯ งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1 ) ประจ าปี พ.ศ. 2561 

- นายสม พรหมมา  ประธานสภาฯ ตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาฯที่อยู่ในห้อง
ประชุม ปรากฏว่าอยู่ครบทุกท่าน จึงสอบถามความเห็นที่ประชุมว่าจะให้ตราร่าง เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจ าปี พ.ศ. 2561 เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 ) 
ประจ าปี พ.ศ. 2561  หรือไม ่

  - มติ ที่ประชุมมีมติ ให้ความเห็นชอบ  12 เสียง  ไม่ให้ความเห็นชอบ  -  เสียง  และงด
ออกเสียง  -  เสียง ให้ตราร่างเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจ าปี พ.ศ. 2561  
เป็นเทศบัญญัตงิบประมาณ รายจ่ายเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจ าปี พ.ศ. 2561 

  นายถวิล ไชยวุฒิ  นายกเทศมนตรี ฯ ขอเสนอญัตติด้วยวาจา เพ่ือให้สภาเทศบาลพิจารณา 
จ านวน ๔ เรื่อง คือ   
  (1)  การขออนุมัติกันเงินในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อ
หนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกตามข้อ 59 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 
  (2)  การขอความเห็นชอบในการรับโอนพัสดุ รายการเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ canon รุ่น Pixma 
mp287 จ านวน 1 เครื่องโดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคพีเอ็น ซิสเต็มส์ แอนด์ เซอร์วิส ให้กับทางเทศบาลต าบล
หนองแฝกเพ่ือให้ใช้ในราชการ  
  (3)  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
  (4) ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งเป็นรายจ่ายใหม่ตามข้อ 27 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณฯพ.ศ.2541 



  -นายสม พรหมมา ประธานสภาฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์  ตามข้อ 
๓๘ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ จึง
เห็นควรอนุญาต และให้บรรจุเข้าระเบียบวาระในวาระท่ี ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา  

  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องเพื่อพิจารณา 
  5.๑ เรื่องขออนุมัติกันเงินในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้
ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกตามข้อ 59 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 

 
  -นายสม พรหมมา  ประธานสภาฯ  เชิญนายกเทศมนตรีต าบลหนองแฝกแถลง
รายละเอียดต่อสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก  
  - นายถวิล ไชยวุฒิ  นายกเทศมนตรี ฯ แจ้งต่อท่ีประชุมดังนี้ เนื่องจากมีโครงการก่อสร้างที่
บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติฯ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทัน
ปีงบประมาณนี้ คือโครงการก่อสร้างราวกันตก บริเวณบ้านนายค ารณ  รอดเรือน หมู่ที่ ๑ เพราะยังอยู่ใน
ขั้นตอนการจัดเตรียมพ้ืนที่ก่อสร้าง จึงไม่สามารถท าสัญญาได้ทันปีงบประมาณ จึงขออนุมัติกันเงินในกรณีมี
รายจ่ายหมวดค่าคุรุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไป
อีกตามข้อ 59 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 
  - นายสม พรหมมา  ประธานสภาฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นโดยที่
ประชุมได้อภิปรายและสอบถามรายละเอียดของงบประมาณแต่ละรายการต่อนายกเทศมนตรีต าบลหนองแฝก
นานพอสมควร และนายกเทศมนตรีต าบลหนองแฝกได้ชี้แจงจนเป็นที่เข้าใจ 

 -นายสม พรหมมาประธานสภาฯจึงตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุมปรากฎว่า
อยู่ในที่ประชุมครบทุกท่าน ดังนั้นประธานสภาฯ จึงขอมติที่ประชุม ว่าจะอนุมัติกันเงินในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวด
ค่าคุรุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกตามข้อ 59 
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547หรือไม ่

  
  -มติที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ ๑๒ เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง – เสียง
อนุมัติกันเงินในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็น
จะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกตามข้อ 59 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ตามที่
นายกเทศมนตรีฯได้เสนอมา 
 
  5.2 การขอความเห็นชอบในการรับโอนพัสดุ 

 -นายสม พรหมมา  ประธานสภาฯ  เชิญนายกเทศมนตรีต าบลหนองแฝกแถลง
รายละเอียดต่อสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก 
  นายถวิล ไชยวุฒิ  นายกเทศมนตรี ฯ ตามที่ได้มีการมอบเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ canon รุ่น 
Pixma mp287 จ านวน 1 เครื่องโดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคพีเอ็น ซิสเต็มส์ แอนด์ เซอร์วิส ให้กับทางเทศบาล
ต าบลหนองแฝกเพ่ือให้ใช้ในราชการ ซึ่งการมอบครั้งนี้มีภาระติดพันในเรื่องค่าดูแลและบ ารุงรักษา ดังนั้นใน



การจะรับเอาต้องผ่านความเห็นชอบต่อสภาฯจึงขอความเห็นชอบในการรับโอนดังกล่าวจากสภาฯ  ตาม
แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ หนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างฯ ที่ กค (กวจ) 0405.2/020147 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 
2561 
  - นายสม พรหมมา  ประธานสภาฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นโดยที่
ประชุมได้อภิปรายและสอบถามรายละเอียดต่อนายกเทศมนตรีต าบลหนองแฝกนานพอสมควร และ
นายกเทศมนตรีต าบลหนองแฝกได้ชี้แจงจนเป็นที่เข้าใจ 

 - นายสม พรหมมา ประธานสภาฯจึงตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุมปรากฏ
ว่าอยู่ในที่ประชุมครบทุกท่าน  ดังนั้นประธานสภาฯ จึงขอมติที่ประชุม ว่าจะรับ มอบเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ canon
ให้กับทางเทศบาลต าบลหนองแฝกเพ่ือให้ใช้ในราชการ หรือไม ่

- มตทิี่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ ๑๒ เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง – เสียง 
รับมอบเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ canon ให้กับทางเทศบาลต าบลหนองแฝกเพ่ือให้ใช้ในราชการต่อไป 
 

  -นายสม  พรหมมา  ประธานสภาฯ  แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ขณะนี้เวลา 12.00 น.ขอพักรับ
ประธานอาหารกลางวัน ขอให้สมาชิกสภาฯและฝ่ายบริหาร ทั้งผู้เข้าร่วมประชุมเข้าประชุมอีกครั้งในเวลา 
13.00 น.  

 

  (...............เวลา  ๑๒.๐๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน...............) 

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐  น. 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา(ต่อ) 
 
  5.3  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 -นายสม พรหมมา  ประธานสภาฯ  เชิญนายกเทศมนตรีต าบลหนองแฝกแถลง
รายละเอียดต่อสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก 

- นายถวิล  ไชยวุฒิ  นายกเทศมนตรีฯ  ได้ชี้แจงต่อสภาฯ ดังนี้ 
    ตาม ค าสั่ง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ ค.01388 /255 7 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  ลงวันที่ 27ตุลาคม 2557ให้มี
คณะกรรมการฯ ที่เป็นผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน ๒ คน โดยอยู่ในต าแหน่งคราวละ ๔ ปี นั้น  
  เนื่องจากคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น  มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี  จึงมีความ
จ าเป็นต้องคัดเลือกผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก เป็นคณะกรรมการ  ตาม ประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.2557 ข้อ 8 
(3) 

- นายสม  พรหมมา  ประธานสภาฯ  ในการนี้ขอให้ที่ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือเลือกตัวแทน
สมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการดังกล่าว   
  - ที่ประชุมใช้เวลาในการปรึกษาหารือโดยใช้ระยะเวลานานพอสมควร ที่ประชุมเสนอชื่อ
สมาชิกสภาดังนี้  
  1.นายสุรชาติ พันธุราษฎร์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1  โดยมีนายอัครเนตร เงาทอง 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 และนายนิกร ชูศิลป์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 เป็นผู้รับรอง  



  2.นายเอนก โสภา สมาชิกสภาเทศบาลเขต โดยมีนายวัลชัย กัลมา สมาชิกสภาเทศบาลเขต 
2 และนายสมศักดิ์ แสงสว่าง สมาชิกสภาทศบาลเขต 2 เป็นผู้รับรอง 
   

-นายสม  พรหมมา  ประธานสภาฯ  ตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาฯที่อยู่ในห้องประชุม 
ปรากฏว่าอยู่ในที่ประชุมครบทุกท่าน จึงขอมติในท่ีประชุม 
  - มติ  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้  นาย สุรชาติ  พันธุราษฎร์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบล
หนองแฝก  เขต  1   นายเอนก โสภา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก  เขต  2 เป็นคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ 

  (….รับประทานอาหารว่างในห้องประชุม.....) 
 

  5.4 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งเป็นรายจ่ายใหม่ตามข้อ 27 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณฯพ.ศ.2541 
   

 -นายสม พรหมมา  ประธานสภาฯ  เชิญนายกเทศมนตรีต าบลหนองแฝกแถลง
รายละเอียดต่อสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก ในรายการขออนุมัติโอนงบฯของกองช่าง 

 
  -นายถวิล ไชยวุฒิ  นายกเทศมนตรีฯ  ชี้แจงต่อสภาฯว่า ตามที่กองช่างเทศบาลได้ตั้ง
งบประมาณรายจ่ายตามแผนงานต่างๆไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2561
เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องด าเนินการปรับปรุงถนนในพ้ืนที่ต าบลหนองแฝก จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติ
โอนเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จ านวน 2 รายการ 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  3) พ.ศ.2543 หมวด  4  ข้อ 27  
 
  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ตามรายละเอียดดังนี้  

ล าดับที่ รายการ รายละเอียดค าชี้แจง 
1 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 
- หมวดค่าท่ีดินสิ่งก่อสร้าง 
- ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 
- โครงการปรับปรุงถนนในพื้นที่ต าบลหนองแฝก
(คอนกรีต) จ านวน 130,000 บาท  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงถนน (คอนกรีต) ใน
พ้ืนที่ต าบลหนองแฝก จ านวน 2 จุด พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 
209 ตารางเมตร 
จุดที่ 1 บริเวณถนนสายสันป่าสัก-ช่างเคิ่ง (ช่วงหลังวัด) หมู่ที่ 
9  พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 158.00 ตารางเมตร 
จุดที่ 2 บริเวณถนนสายสันป่าสัก-ช่างเคิ่ง (ช่วงเหนือวัด) หมู่
ที่ 9  พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 50.00 ตารางเมตร 
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ต าบลหนองแฝก 
(อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(2561-2564)เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561,ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่
การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน) 

    2 
 
 
 
 

กองช่าง 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 
- หมวดค่าท่ีดินสิ่งก่อสร้าง 
- ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงถนน (ลูกรัง) ในพ้ืนที่
ต าบลหนองแฝก จ านวน 2 จุด  
จุดที่ 1 ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 34 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หมู่ที่ 8 
จุดที่ 2 ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2 



 - โครงการปรับปรุงถนนในพื้นที่ต าบลหนองแฝก 
จ านวน 30,000 บาท 

เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร จ านวน 5 จุด 
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสวนนายวิรัตน์ ก าไร ถึงสวนนายทา 
ปันเจริญ หมู่ที่ 8 ต าบลหนองแฝก (แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 
129) (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(2561-2564)เพ่ิมเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561,ยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน) 
 

รวมงบประมาณโอนเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
160,000.-  

 ขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่าย  ตามรายละเอียดดังนี้ 
ล าดับที่ รายการ งบประมาณ 

อนุมัติ 
งบประมาณ

คงเหลือก่อนโอน 
โอนลด งบประมา

ณหลังโอน 
1 ส านักปลัดเทศบาล 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
- หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการฯ 
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการเลือกตั้ง
เทศบาลต าบลหนองแฝก 

 
 

 
570,000.-  

 
 

 
57,025.-  

 
 

 
50,000

.-  

 
 
 
7,025- 

2 ส านักปลัดเทศบาล 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
- หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการฯ 
- ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการ
ของอ าเภอและจังหวัด 

 
 

 
10,000.-  

 
 

 
10,000.-  

 
 

 
10,000

.-  

 
 
 

- 

3 ส านักปลัดเทศบาล 
แผนงานงบกลาง 
- หมวดงบกลาง 
- ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

 
 
 

10,473,60
0.- 

 
 
 

107,700.- 

 
 
 
100,00
0. 

 
 
 

7,700.- 

รวมงบประมาณโอนลด 
160,000.-  

  นายสมพรหมมา ประธานสภาฯ จึงขอให้ที่ประชุมปรึกษาหารือเพ่ืออนุมัติโอนงบประมาณ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณฯข้อ 27 ของกองช่าง  
  -ที่ประชุมใช้เวลาในการปรึกษาหารือโดยใช้ระยะเวลานานพอสมควร  

-นายสม พรหมมา ประธานสภาฯ  ตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาฯที่อยู่ในห้องประชุม 
ปรากฏว่าอยู่ในที่ประชุมครบทุกท่าน จึงขอมติในท่ีประชุม 
  - มติ  ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ ๑๒ เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ – เสียง งดออกสียง – 
เสียงเห็นชอบ อนุมัติโอนงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณฯข้อ 27  ของ    
กองช่าง 



 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
   

- ไม่มี 
 

    
  
  -นายสม  พรหมมา ประธานสภาฯ กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม
ประชุมให้ความร่วมมือในการประชุมสภาฯ  และกล่าวปิดประชุม 

 

เลิกประชุมเวลา  ๑4.3๐  น. 
 

 
(นายกิติศักดิ์  แสงเดช) 

เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก 
ผู้จดบันทึก 

 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  

(นายสมควร  ไชยแก้วเมร์) 
 
(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายนิกร        ชูศิลป์) 
 
(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ 
 (นายบุญเชิด     หวลค า) 

 
ได้ตรวจรายงานการประชุมถูกต้องแล้ว  และท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล

ต าบลหนองแฝก  สมัยวิสามัญ สมัยที่  1  ครั้งที่  2  ประจ าปี  ๒๕61 เมื่อวันที ่   เดือน          พ.ศ. ๒๕61 
 

 

(นายสม  พรหมมา) 
ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก 

ผู้รับรองรายงานการประชุม 


